

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.พ. 2568

การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1014 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว8059 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งสำรวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจที่กำหนด และส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาประมวลผลในภาพรวมและจะดำเนินการพิจารณา จัดสรรอัตราว่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสงวนไว้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 30 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทำ ข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการขาดตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าของอัตราว่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานสงวนไว้ และได้รับการจัดสรรคืนอัตราว่างในครั้งนี้ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดพร้อมส่งคำสั่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 30 วัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างฯ เพิ่มเติม เนื่องจากสภาพอัตรากำลังสายงานการสอนภาพรวมพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี (ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๑๐๑๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้สอนเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๘๐๕๙
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งสำรวจความต้องการ
ขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้สอนเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจที่กำหนด และส่งข้อมูล
ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาประมวลผลในภาพรวมและจะดำเนินการพิจารณา
จัดสรรอัตราว่างฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งวนไว้ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ โดยการตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานส่งวนไว้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางเสนอคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต้นทาง ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมส่งคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทำ
ข้อมูลไว้สำหรับควบคุมการใช้ตำแหน่งให้ตรงกันด้วย

อนึ่ง สำนักงาน ...

“เรียนดี มีความสุข”

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าของอัตรารว่างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสงวนไว้ และได้รับการจัดสรรคืนอัตรารว่างในครั้งนี้ ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
พร้อมส่งคำสั่งการกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน ๓๐ วัน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายละเอียด
กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ ดังกล่าว ไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตรารว่างฯ เพิ่มเติม เนื่องจาก
สภาพอัตรากำลังสายงานการสอนภาพรวมพอดีเกินหรือเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.at/bYTM4>

“เรียนดี มีความสุข”

1. [ศร 04009/ว 1014](#)
2. [สิ่งที่ส่งมาด้วย](#)
3. [บัญชีสรุปต้นทาง](#)
4. [บัญชีสรุปปลายทาง](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน